



ข่าวสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



☎ โทรศัพท์ : 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 ✉ E-mail : pr@ago.go.th 🌐 เว็บไซต์ : www.pr.ago.go.th

สำนักงานอัยการสูงสุดจัด “โครงการสัมมนาการดำเนินการของ พนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565”



วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รักษาการในตำแหน่งรองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการดำเนินการของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ที่ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 701 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน 1,000 คน

ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเจตนาารมณ์ ในการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจกระทำได้อีกในสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สมควรกำหนด ฐานความผิดมาตรการป้องกันและปราบปรามและมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย ตลอดจนมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำแย่ที่สุด และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้พนักงานอัยการมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการทุกขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ และนอกจากนี้ยังกำหนดให้อัยการสูงสุดเป็นคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย โดยกำหนดให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ตรวจสอบ การควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาตีอาญาเพื่อให้มีคำสั่ง ยุติการกระทำกรณีที่ถูกกระทำทรมาน ถูกกระทำการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำแย่ที่สุดหรือความเป็นมนุษย์ หรือถูกกระทำให้บุคคลสูญหาย และเป็นพนักงานสอบสวน มีอำนาจสอบสวนและรับผิดชอบตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีอำนาจเข้าตรวจสอบหรือกำกับตรวจสอบ กรณีการสอบสวนโดยหน่วยงานอื่นที่มีใช้พนักงานอัยการ และอัยการสูงสุดได้ออกระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566 พร้อมแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566

สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566 โดยการสัมมนามีการบรรยายสาระสำคัญและการดำเนินการ ของพนักงานอัยการในหัวข้อ ดังนี้ (1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคล สูญหาย พ.ศ. 2565 (2) ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566 และ (3) แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2566

14 กุมภาพันธ์ 2566